



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติคท์คอนกรีตถนนสายวังตาหงา หมู่ที่ ๕ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดนจังหวัดสตูล โดยวิธีพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอมีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติคท์คอนกรีตถนนสายวังตาหงา หมู่ที่ ๕ ตำบลควนสตอ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล ระยะเวลา ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ราคากลาง ๗๘๑,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกหรือยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ

๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีผลงานก่อสร้างประเภทถนนหรือผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินเงินไม่น้อยกว่า ๗๘๑,๖๐๐ บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน และกำหนดคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๖ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนออรรถารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ณ ออบต.ควนสตอ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดยื่นซอง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ หากไม่ดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

โครงการเป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (สัญญาค่า K)

- อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดใน อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างต่อวัน

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา(สูตรค่า k ) แบบปรับราคาได้ใน จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

	P	=	( PO ) x ( K )
กำหนดให้	P	=	ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานงวดที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
	PO	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	ESCALTION FATOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเมื่อเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

ผู้สนใจติดต่อดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.khuansator.go.th](http://www.khuansator.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๔-๗๓๕-๓๔๕ ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙



(นายดาเร นานาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ